

Bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Để chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp tết, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, tạo điều kiện cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.



Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh đang miệt mài luyện tập các phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trung úy Trần Thanh Tùng, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: Xác định là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là thời điểm trước, trong và sau giao thừa, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ gác lại toàn bộ công việc của gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất.

Cũng như lực lượng cảnh sát cơ động, thời điểm này, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thượng tá Nguyễn Viết Tân, Phó Trưởng phòng nhận định: Nguy cơ cháy, nổ thời gian tới, nhất là dịp tết Nguyên đán luôn tiềm ẩn phức tạp. Do đó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tham mưu Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH trong dịp tết; tăng cường công tác tuyên truyền PCCC và CNCH theo phương châm "4 tại chỗ" đến người dân, chủ doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Đơn vị cũng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, phần đầu không để xảy ra tình trạng đột pháo, thả đèn trời, cháy, nổ trước, trong và sau tết. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH duy trì nghiêm chế

độ trực chiến đấu 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và các điều kiện để xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra.

Cùng với các đơn vị Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố đã triển khai các biện pháp bảo vệ tết, các hoạt động diễn ra trong dịp tết; phối hợp tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình chia sẻ: Là địa bàn trung tâm của tỉnh, Công an thành phố đã thành lập các tổ công tác, phối hợp với công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Đơn vị đã giao cho lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình

sự tập trung đấu tranh với các loại tội phạm như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp, cướp giật tài sản; đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, không để xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong gần 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm, Công an thành phố đã đấu tranh khám phá 7 vụ, 32 đối tượng hình sự, xác lập 3 chuyên án đấu tranh triệt xóa 3 ổ nhóm đối tượng về hành vi cho vay tín dụng đen trong giao dịch dân sự, đã bắt khởi tố 2 đối tượng về hành vi cướp tài sản, một đối tượng về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đã điều tra khám phá 10 vụ, 10 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt, trong đêm giao thừa, Công an thành phố đã xây dựng phương án riêng, trong đó triển khai tất cả các lực lượng về cơ sở, tuần tra các tuyến đường, tuyến phố để nắm tình hình, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm giao thông thông suốt. Đơn vị cũng tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện để bảo đảm an toàn PCCC cũng như nắm toàn bộ biến động dân cư.

Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Để bảo đảm trật tự an toàn về an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh, Công an tỉnh đã tăng cường 172 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị cho công an các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời gian tăng cường từ ngày 15 - 22/1/2023. Đặc biệt vào thời điểm trước, trong và sau giao thừa, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh sẽ tăng cường tối đa lực lượng cho cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với lực lượng công an để bảo đảm an ninh an toàn không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

THU THỦY - TIẾN ĐẠT

Khởi đầu cho mùa tết Nguyên đán, ngày Tết ông Công, ông Táo vào 23 tháng Chạp hàng năm mang nhiều ý nghĩa trong truyền thống văn hóa đã được gìn giữ và lưu truyền đời nối đời biết bao thế hệ người dân đất Việt. Giữa nhịp sống hối hả thường nhật, làm sao để gìn giữ nét đẹp trong ngày tết này là điều cần được suy ngẫm.

Nét đẹp cổ truyền

Theo quan niệm của người Việt, Táo quân, còn gọi là vua bếp đã tồn tại trong tín ngưỡng dân gian từ lâu. Ông Táo vừa là thần bếp trong nhà vừa là người ghi chép tất cả những việc tốt xấu mà con người đã làm trong năm cũ. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm và đến đêm giao thừa Táo quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình. Bởi vậy, ngày tết ông Công, ông Táo vào 23 tháng Chạp, các gia đình đều làm mâm cơm thơm tất để bày tỏ lòng biết ơn, thực hành nghi lễ thả cá chép tiễn ông Táo chầu trời.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc cúng lễ tuy có nhiều thay đổi, đơn giản hơn so trước đây nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Tại các gia đình, phần lớn mâm cơm cúng ông Táo không quá cầu kỳ nhưng được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, thể hiện lòng thành kính của gia chủ. Năm nay, ngày tết ông Công, ông Táo diễn ra vào dịp cuối tuần nên các gia đình đều thực hành nghi lễ này vào đúng ngày. Lễ cúng được tiến hành trước 12 giờ trưa bởi dân gian quan niệm sau thời điểm này là Táo quân lên chầu trời. Vật phẩm không thể thiếu trong ngày lễ này là cá chép. Một số gia đình có thể mua cá chép giấy (đốt cùng vàng mã sau khi cúng), xôi gấc hình cá chép, tuy nhiên phần lớn thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cúng, khi làm lễ xong đem ra sông thả, ngụ ý cá chép sẽ hóa rồng,

Giữ nét đẹp cổ truyền ngày tết ông Công, ông Táo

vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo quân cưỡi về trời. Ngoài ra, trong tâm thức người Việt, "cá chép vũ môn" hay "cá chép hóa rồng" còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao hoặc hướng đến một kết quả tốt đẹp.

Sinh sống và làm việc tại miền Nam nhưng năm nào cũng vậy, bà Phạm Thị Hương, xã Hồng Phong (Vũ Thư) đều giữ thói quen trở về quê vào đúng dịp tết ông Công, ông Táo. Bà Hương chia sẻ: Đây là ngày tết cổ truyền nên cứ tới dịp này là con cháu trong đại gia đình đều quay quần, tụ họp, cùng tiễn Táo quân chầu trời. Sau tết ông Công, ông Táo là rất nhiều công việc chuẩn bị cho ngày tết Nguyên đán, gia đình sum họp bên nhau chuẩn bị một năm mới cận kề.

Còn bà Nguyễn Ánh Tuyết, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) cho biết: Gia đình tôi 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà nên ngày tết ông Công, ông Táo được chuẩn bị tươm tất, là dịp để tôi có thể giãi giải và chia sẻ với các con, cháu về tập tục truyền thống, ý nghĩa thiêng liêng của ngày tết này. Sau lễ cúng tại gia đình, tôi và các cháu cùng

đi thả cá, tiễn Táo quân, bởi vậy trẻ nhỏ sẽ hiểu và yêu hơn truyền thống dân tộc và có thêm vốn sống từ câu chuyện cổ tích về Táo quân.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Về phong tục thả cá chép trong ngày lễ này, cá chép không chỉ được cho là phương tiện giúp Táo quân chầu trời, mà xét từ góc độ Phật giáo, phóng sinh cá chép thể hiện sự từ bi cũng như truyền thống nhân đạo của nhân dân ta, xét về khía cạnh môi trường, việc thả cá chép còn góp phần làm da dạng sinh học tại những khu vực cá được thả. Tuy nhiên, việc thả cá chưa đúng cách cũng với ý thức chưa tốt của một bộ phận dân cư lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Tại thành phố Thái Bình, bờ sông Trà Lý được nhiều người dân lựa chọn làm nơi phóng sinh cá chép. Tuy nhiên, những năm gần đây, trước tình trạng người dân khi đi thả cá thường thả cả túi nilon, thậm chí cả đồ cúng lễ như tiền vàng, đồ thờ xuống sông Trà Lý, Đoàn Thanh niên phường Lê Hồng Phong đã tổ chức túc trực tại các điểm thả cá dọc theo bờ sông Trà Lý để thu gom rác thải, tuyên truyền, nhắc nhở người dân khi thả cá nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

TU ANH



Cá chép thả là vật phẩm không thể thiếu trong lễ tiễn Táo quân về chầu trời.

Lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn tránh nguy cơ ngộ độc

Dịp tết thường diễn ra các buổi liên hoan tất niên, tổ chức ăn uống gặp mặt người thân trong gia đình. Vì thế, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao. Sức mua tăng cũng là cơ hội để thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái len lỏi, xâm nhập vào thị trường. Vì sức khỏe người tiêu dùng, hãy lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn là thông điệp các cơ quan chức năng gửi tới mỗi người dân.

Thông tin đến các của hàng thực phẩm có uy tín để mua. Ông Huệ chia sẻ: Nhà có 4 người ăn nên tôi thường vào các cửa hàng để mua thực phẩm. Sản phẩm ở các cửa hàng này đều có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, thực phẩm tươi ngon, giá cả niêm yết nên tôi cảm thấy yên tâm hơn. Ngoài chợ, thực phẩm nhìn ngon mắt và có thể rẻ hơn nhưng cũng không biết được nguồn gốc ra sao, chất lượng thế nào.

Nỗi lo về thực phẩm không an toàn của người dân là chính đáng bởi hiện nay có rất nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, ôi thiu... vẫn thường xuyên được các cơ quan chức năng phát hiện, tiêu hủy. Tại Thái Bình, để nâng cao nhận thức của chủ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng, ngoài việc tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên ngành, ngành y tế đã phối hợp với ngành nông nghiệp, công thương tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành. Nội dung kiểm tra thường tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP); điều kiện về cơ sở vật chất, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm... Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Tuyên truyền và kiểm tra về ATTP là những hoạt động trọng tâm được Chi cục thực hiện thường xuyên. Ngoài việc đăng tải trên website của đơn vị, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP nhằm cảnh báo, răn đe các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng và nâng cao nhận



Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra tại đơn vị chế biến, đóng gói các loại hạt sấy khô, xã Vũ Ninh (Kiến Xương).

thức, hiểu biết của người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, Chi cục cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về ATTP cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành, tập trung vào những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý về ATTP trong tình hình mới; đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP; trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh; phát hiện, ngăn chặn, xử lý, cảnh báo vi phạm về ATTP của các tổ chức, cá nhân... Các cấp, ngành, địa phương đang tổ chức các đợt kiểm tra cao điểm về ATTP. Song song với hoạt động kiểm tra là tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm những quy định về ATTP. Tuy nhiên, nếu chỉ có các cơ quan chức năng vào cuộc thì chưa đủ mà cần có vai trò giám sát của mỗi người dân. Để trở thành những người tiêu dùng thông thái vì sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình, người dân nên tẩy chay thực phẩm bẩn, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc từ các vụ ngộ độc cấp tính, mạn tính.

HOÀNG LANH

PHỔ BIẾN, GIAO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Câu 11: Pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo?
Trả lời: Theo Điều 5, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo gồm: - Nghiệm cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiệm cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này. - Nghiệm cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. - Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ. - Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tình mao, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. - Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo.

- Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. - Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức. - Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo. **Câu 12:** Việc tổ chức bắn pháo hoa nổ được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời: Theo Điều 11, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, các trường hợp sau được tổ chức bắn pháo hoa nổ: - Tết Nguyên đán. + Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. + Thời gian bắn vào thời điểm giao thừa tết Nguyên đán. - Giỗ Tổ Hùng Vương. + Tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại khu vực Đền Hùng; + Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 9 tháng 3 âm lịch. - Ngày Quốc khánh. + Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; + Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 2 tháng 9. - Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. + Tỉnh Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại thành phố Điện Biên Phủ; + Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 7 tháng 5. - Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch). + Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; + Thời gian bắn vào 21 giờ ngày 30 tháng 4. - Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. + Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút; + Thời gian bắn vào 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. - Sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế. - Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. (còn nữa) PHỔ BIẾN, GIAO DỤC PHÁP LUẬT, SỐ TƯ PHÁP